

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VIỆN NGHIÊN CỨU CAO CẤP VỀ TOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24/VNCCCT
V/v: Trường hè Toán học và Khóa bồi dưỡng
giáo viên THPT chuyên toán khu vực phía Nam

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2018

Kính gửi:

Triển khai nhiệm vụ năm 2018 của “Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020”, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tổ chức “Trường hè Toán học” và “Khóa bồi dưỡng giáo viên THPT chuyên Toán” cho học sinh và giáo viên các trường THPT chuyên khu vực phía Nam từ ngày 22 - 29/07/2018 tại Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai (thông tin chi tiết được gửi kèm theo).

Ban Tổ chức trân trọng thông báo và đề nghị Quý trường cử giáo viên và học sinh tham dự Trường hè theo mẫu sau:

1. Danh sách giáo viên từ 1 đến 3 giáo viên (sắp xếp theo thứ tự ưu tiên):

STT	Họ và tên	Giới tính	Chức vụ/ Môn đang giảng dạy	Địa chỉ Email/ Điện thoại	Chủ đề đăng ký báo cáo thảo luận	Ghi chú

2. Danh sách học sinh không quá 05 học sinh xuất sắc nhất:

STT	Họ và tên	Giới tính	Năm học 2017-2018		Địa chỉ/ điện thoại gia đình	Số điện thoại (nếu có)	Điện thoại/Email thầy cô phụ trách
			Học sinh lớp	Thành tích học tập			

Danh sách giáo viên và học sinh đăng ký tham dự gửi cho Ban Tổ chức **trước ngày 20/04/2018** qua địa chỉ email cttoan@viasm.edu.vn (trong vòng một ngày sau khi gửi, nếu không nhận được hồi âm của Ban Tổ chức đề nghị liên hệ chị Vũ Thị Kim Xuyên qua số điện thoại 04.36231542 số lẻ 30 để gửi lại đăng ký nếu cần).

Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn từ mỗi trường THPT chuyên 01 giáo viên để tài trợ, ưu tiên giáo viên có đăng ký báo cáo thảo luận. Mỗi khóa tuyển không quá 40 giáo viên. Kết quả tuyển chọn sẽ được thông báo cho các trường và các giáo viên có đăng ký báo cáo trước ngày 10/05/2018. Các giáo viên sẽ có thời gian 01 tháng để chuẩn bị báo cáo thảo luận.

Trân trọng đề nghị các trường cử giáo viên và học sinh tham dự theo kế hoạch trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trịnh Thị Thúy Giang

